

Số: 25 /KH-UBND

Thanh Bắc, ngày 27 tháng 2 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện mô hình, giải pháp tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn xã Thanh Bắc năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Tân Biên về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 của UBND xã Thanh Bắc về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Thanh Bắc năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình, giải pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đề ra nhằm từng bước nâng cao dân trí pháp luật, nâng cao năng lực áp dụng đúng pháp luật, xác lập kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở (HGCS) và tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và xã hội, góp phần thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2

Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyên đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phải được tiến hành thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền với sự nỗ lực, phối hợp thực hiện đồng bộ thống nhất của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL; bám sát nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương.

II. MỘT SỐ MÔ HÌNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

1. Nông dân với pháp luật

Các chi Hội đã tăng cường phối hợp và tổ chức triển khai việc đưa pháp luật đến với cán bộ, hội viên, nông dân tại các ấp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Sinh hoạt các chi, tổ Hội; các buổi hội nghị, tuyên truyền tập huấn chuyên đề về pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật (bằng các cuộc thi viết hoặc thông qua hình thức sân khấu hóa)... Theo đó, nội dung chủ yếu được Hội tập trung tuyên truyền là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới đời sống và sản xuất của hội viên, nông dân như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...

Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tổ chức tư vấn cho bà con nông dân cách xử lý tình huống; trực tiếp tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ hoặc chuyển những kiến nghị, đề xuất của nông dân tới các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết. Đồng thời, trong năm cũng thường xuyên tiến hành các hoạt động trợ giúp pháp lý để giúp hội viên, nông dân nâng cao hiểu biết và tích cực thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Câu lạc bộ đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, giữ đoàn kết nội bộ trong xóm, ấp. Đồng thời, nâng cao cảnh giác trong việc ngăn ngừa và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật ở địa bàn nông thôn; hướng tới giải quyết tốt các mâu thuẫn trong xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Thông qua mỗi buổi sinh hoạt hàng tháng của Câu lạc bộ đã giúp các thành viên trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt kịp thời những vướng mắc của hội viên, nông dân để phản ánh với cấp trên; những vụ việc khiếu kiện nhỏ lẻ được

tiến hành hòa giải ngay tại cơ sở. Nhờ đó, đơn thư khiếu nại tố cáo của bà con nông dân giảm rõ rệt, không có đơn thư khiếu nại kéo dài vượt cấp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

- Sản phẩm: văn bản, tài liệu triển khai thực hiện, biên bản, báo cáo kết quả.

- Thời gian thực hiện: 12 lần/năm.
- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch.
- Cơ quan phối hợp: Hội nông dân xã.

2. Mô hình Phối hợp tuyên truyền với các tổ chức đoàn thể cho người dân.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, Ban công an xã tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ dân cư tự quản, các cuộc tiếp xúc cử tri...

- Cấp phát tài liệu tuyên truyền có liên quan bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp.

- Giải đáp những vướng mắc có liên quan theo quy định pháp luật.
- Sản phẩm: văn bản, tài liệu triển khai thực hiện, biên bản, báo cáo kết quả.

quả.

- Thời gian thực hiện: mỗi quý một lần.
- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – hộ tịch.
- Cơ quan phối hợp: các ban ngành, đoàn thể xã.

3. Mô hình Hòa giải ở cơ sở “Tổ hòa giải điểm”.

Hòa giải ở cơ sở” “Tổ hòa giải điểm” nhằm giúp cho các bên đạt được thỏa thuận, bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi. UBND xã chọn tổ hòa giải ấp Bàu Bền làm tổ hòa giải điểm đồng thời nhân rộng ra các ấp nhằm góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời trang bị những kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của của người dân ở cơ sở.

- Sản phẩm: hình ảnh, lồng ghép với các buổi hòa giải của ấp, tài liệu cấp phát...

- Thời gian thực hiện: khi có vụ việc hoặc theo yêu cầu công việc.
- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – hộ tịch.
- Cơ quan phối hợp: Tổ hòa giải ấp Bàu Bền.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Một là, Tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2012 của Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản khác có liên quan để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp từ quận đến phường, các phòng,

ngành chức năng trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Coi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân theo chức năng, nhiệm vụ của cấp mình.

Hai là, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Quan tâm tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ba là, Đẩy mạnh xây dựng thực hiện các chính sách theo quy định của pháp luật để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận.

Bốn là, Chú trọng củng cố, phát huy vai trò của người nông dân trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm là, Tập trung và chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm phù hợp cho từng mô hình. Về nội dung tuyên truyền cần phù hợp với trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, với lứa tuổi, từng đối tượng đặc thù với tình hình thực tiễn của từng ấp. Về hình thức cần tiếp tục các hình thức tuyên truyền đã thực hiện có hiệu quả trong những năm qua. Ngoài ra, lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Sáu là, Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội trong nhân dân; khơi dậy tính tích cực trong mỗi người dân, có phương thức tác động làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn, cách tiếp cận pháp luật trong nhân dân trên địa bàn xã.

Bảy là, phát huy vai trò của tổ hòa giải điểm ấp Bàu Bền trong việc triển khai mô hình hòa giải cơ sở “tổ hòa giải điểm”.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện mô hình, giải pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã năm 2023./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;
- UBMTTQ và các đoàn thể xã;
- Tổ hòa giải Bàu Bền;
- Lưu: VT;.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Thành Phạm Lê Duy